



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๖๐
ที่ สน ๐๐๓๓/๑๘๖ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖
เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
เรียน สาธารณสุขอำเภอพังโคน

ด้วย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งในตัวชี้วัดที่ ๕ เรื่องการรับสินบน กำหนดให้หน่วยราชการต่างๆวางมาตรการในการป้องกันการรับสินบนทุกรูป แล้วให้แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งให้เผยแพร่มาตรการต่าง ๆ ดังกล่าวต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือช่องทางการสื่อสารอื่น ดังความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน จึงขอเสนอประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบมาเพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรด

๑. ลงนามในประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการป้องกันการรับสินบนที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

๒. ลงนามในหนังสือแจ้งเวียนประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการป้องกันการรับสินบนให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ

อนุมัติให้นำประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการป้องกันการรับสินบน เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน




(นายมงคล โชตแสง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นายพงษ์ศักดิ์ หัสกรรจ์)

สาธารณสุขอำเภอพังโคน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน
ตามประกาศสาธารณสุขอำเภอพังโคน
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๖
สำหรับหน่วยงานในราชการสาธารณสุขอำเภอพังโคน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสาธารณสุขอำเภอพังโคน	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน วัน เดือน ปี : ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ หัวข้อ : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน เกี่ยวกับการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) กลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน เกี่ยวกับการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน ดังรายการต่อไปนี้ ๑. มาตรการการป้องกันการรับสินบน การให้หรือรับของขวัญ ๒. มาตรการการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลของข้าราชการ ๓. มาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. มาตรการ กลไกในการป้องกันการรับสินบนเกี่ยวกับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ๕. มาตรการการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และการป้องกันการกระทำผิดวินัยฯ	
Link ภายนอก : หมายเหตุ -	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายมงคล โชตแสง) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายพงษ์ศักดิ์ หัสกรรจ์) ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอพังโคน วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายสุตสาคร สังกฤษ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	